



ข่าวรวมควาแคว

Bangkok University Newsletter

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักภัย ตั้งใจศึกษา ขยันทำคุณ รับผิดชอบต่อชาติ

ฉบับที่ ๓๗
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒

■ ปีที่ ๓๘
■ ปีการศึกษา ๒๕๓๑
ราคา ๗๕ สตางค์

คอมซอุม ภาค 1/2531 วันที่ 27 ม.ค.-4 ก.พ. 2532

แจกตารางสอบรายบุคคลวันที่ 23 มกราคมนี้



วัน นส.โหมในงาน "วันครู'๙2" มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักศึกษาใหม่กรณีพิเศษ ในงาน "วันครู'๙2" ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2532 ในภาพ พอเอกภพ วัฒนเสถียร วิทยากรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรม "บุคลิกภาพและพัฒนาการพูด"

รองศาสตราจารย์อรุณพาวดี พัฒนบุลย์ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์ว่า คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพและพัฒนาการพูด รุ่นที่ 2 สำหรับบัณฑิต นักศึกษา และ

ผลการสรรหา ผอ. สำนักหอสมุดกลาง

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง มร. ได้ดำเนินการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2532 นั้นปรากฏผลการสรรหา ดังนี้ -

หมายเลข 1
รองศาสตราจารย์อัมพร ปิ่นศรี ได้ 191 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.35

หมายเลข 2
ดร.ทัศนยา ชาญพล ได้ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.62

โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 264 คน หรือร้อยละ 98.14 จากจำนวนผู้มีสิทธิ 269 คน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้เสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือ รองศาสตราจารย์อัมพร ปิ่นศรี ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

อาจารย์กานดา พูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยจะจัดการสอบซ่อม ภาค 1/2531 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2532 ณ สนามสอบภายในรามคำแหง 1 จำนวน 17 อาคาร โดยมีกระบวนวิชาที่จัดสอบ จำนวน 990 วิชา มีนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม 111,401 คน คิดเป็นที่นั่งสอบ 342,056 ที่นั่ง

สำหรับตารางสอบซ่อมได้ 27 มกราคม 2532 ให้ไปรับที่งาน ประสานสัมพันธ์ อาคาร เอ.ดี.1 (รามคำแหง 1)

ผู้อำนวยการ สวป. ย้ำเตือน นักศึกษาว่า เมื่อได้รับตารางสอบซ่อมรายบุคคลแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบว่าตรงกับใบเสร็จจีสมพหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใดให้รีบติดต่อ สวป. ชั้น 6 ก่อนการสอบ และขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางสอบ เพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาสอบผิดคาบเวลาหรือห้องสอบโดยเด็ดขาด



ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2532 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2532 ณ อาคาร KLB รามคำแหง 1

ผศ. อ.ส.ม.ว. ชุดใหม่จะได้รับการมอบงาน ก่อนวันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2531 27 มี.ค. 32 ส่วนสภา นส.ชุดใหม่ประชุมครั้งแรกอย่างช้า 31 ม.ค. นี้

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2532 ในวันที่ 24 มกราคม 2532 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 60 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาชุดปัจจุบัน ต้องมอบงานแก่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาชุดใหม่ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2531 ซึ่งอย่างช้าวันที่ 27 มีนาคม 2532

ส่วนทางด้านสภานักศึกษา งานในวันที่มีการประชุมสภานักศึกษาชุดใหม่ คณะกรรมการมอบงาน ศึกษาครั้งแรก ตามความในข้อ ๓ แห่งสภานักศึกษาชุดใหม่จะมอบ

ปริญญาโทที่รามเปิดแล้ว

13 มกราคม 2532 เป็นวันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับปริญญาโทของรามคำแหง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ พื้นที่ความรู้ การจำหน่ายระเบียบการ การยื่นใบสมัคร การทดสอบศักยภาพ การปฐมนิเทศ การขึ้นทะเบียน การลงทะเบียน และปฏิทินการศึกษา ภาค 1 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2532 โดยที่วันนี้เป็น วันประวัติศาสตร์ของรามคำแหง ของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย ในเอเชียแปซิฟิก อาจารย์จึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์วันเปิดปริญญาโท

รามคำแหง 2514-2531 ได้ประกาศเกียรติคุณทั่วประเทศไทย โดยบัณฑิตทั้งหมด 180,000 คน เป็นความภาคภูมิใจของชาวรามคำแหงทั้งมวล ไม่ว่าเราจะไปที่ใดต้องพบศิษย์เก่ารามคำแหง สืบเจดีย์แห่งความสำเร็จ ในปีนี้ 18 รามคำแหงเปิดปริญญาโท อาจารย์ได้รับจดหมายแสดงความยินดีในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยข่าวอันเป็นมงคลนี้ เมื่อต้นปี 2530 อาจารย์เสนอ นโยบาย "1-3-13" เพื่อ มร. เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง อันเป็นที่รักยิ่งของเราตลอดไป



ปฏิทินปริญญาโท 2532 สำหรับ

- หลักสูตร ศ.บ., ศศ.บ., วท.บ. กำหนดดังนี้
- 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2532 เจ้าหน้าที่ใบสมัคร/ระเบียบการ
- 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2532 รับสมัคร
- 21 กุมภาพันธ์ 2532 วันทดสอบการประเมิน
- 1 มีนาคม 2532 วันประกาศรายชื่อ
- 4 มีนาคม 2532 ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ
- 6 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2532 บรรยาย
- 3 - 7 กรกฎาคม 2532 สอบไล่

นางนงนุช ไกรศรี (ภาค ๒) (ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)



มธ. จัดตั้งศูนย์ข่าวแปล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ข่าวแปล เพื่อให้บริการด้านการแปลแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ผลผลิตและตรวจสอบงานแปลอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาเฉพาะด้าน รับตรวจผลงานแปลและช่วยแปลหนังสือ บทความ เอกสารทางราชการหรือธุรกิจ จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฯลฯ

ผู้สนใจติดต่อเกี่ยวกับงานแปลหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.จิระพรพรณ์ บุญเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 2216111-20 ต่อ 2626-2628 ในเวลาราชการ

บริจาคสมทบทุนสร้างหอสมุดอนุสรณ์ถายสื่อไทย 700 ปี

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จะสร้างหอสมุดอนุสรณ์ถายสื่อไทย 700 ปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบิดาอักษรไทย และเพื่อเป็นหอสมุดเอกเทศสำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเพื่อเป็นหอวัฒนธรรม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

การจัดสร้างหอสมุดฯ นี้ ยังขาดเงินทุนในการก่อสร้างอยู่ส่วนหนึ่ง จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้าง โดยติดต่อบริจาคได้ที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 มทว. บริหารชุมชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จะจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ชั้นสูง ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท 2.โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์รุ่นเยาว์ ค่าลงทะเบียนคนละ 400 บาท 3.โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ มทว. บางแสน ชลบุรี 20131 โทร. (038) 376182, 376163 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2532

นิสิต มทว. รับสอนพิเศษ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดบริการงานสอนพิเศษ โดยจัดนิสิตที่มีความสามารถในการสอนพิเศษถึงบ้าน อัตราค่าสอนระดับประถมศึกษาชั่วโมงละ 50 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นชั่วโมงละ 55 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายชั่วโมงละ 60 บาท

นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจติดต่อได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนิสิต โทร. 2589589 หรือ 2589105

นิทรรศการสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ขอเชิญชมนิทรรศการสุขภาพจิต 100 ปี เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา ได้ก่อตั้งมาจะครบ 100 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 โดยมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนกันทุกเดือนตลอดปี 2532 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ จะจัดนิทรรศการเรื่อง "จิตวิทยาวัยรุ่น" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของวัยรุ่น ปัญหาการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น วัยรุ่นกับปัญหาของวัยรุ่น และพฤติกรรมผิดปกติที่ควรได้รับการรักษา



■ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งวิทยากร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางอุตสาหกรรมคือปี่สาขาช่างยนต์ (ชาย อายุ 23-25 ปี)
2. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม เคยผ่านงานออกแบบ เขียนแบบมาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานเดิมไม่แสดงด้วย
3. ตำแหน่งพนักงานกายอุปกรณ์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (ช่างหนัง) เป็นทหารผ่านศึก หรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน และช่างเครื่องจักร จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางสถิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า (ทุกสาขาต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) เป็นทหารผ่านศึก หรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครได้ที่ ณ ศิริวิชัย ชั้นล่าง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2532

ศูนย์ฯ จัดนิทรรศการ

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2532 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จะจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เอกลักษณ์มรดกวัฒนธรรมไทย" และนิทรรศการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง "การอนุรักษ์มรดกไทย" จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจัดทำบอร์ดนิทรรศการดังกล่าว โดยเลือกเรื่องเกี่ยวกับมรดกไทยสาขาต่าง ๆ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา จิตกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป์ การแสดง ดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน ศาสนา ธรรมชาติและประเพณี การละเล่น ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ เพื่อเข้าประกวดรับรางวัลพระราชมาน เงินรางวัล และร่วมแสดงในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยบอร์ดนิทรรศการมีขนาด 20 x 25 นิ้ว เรื่องละ 5-7 แผ่น ตามหัวข้อที่เลือก ใช้กระดาษพื้นขาว

สถาบันการศึกษาที่สนใจส่งเรื่องได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงเรียนในส่วนภูมิภาคส่งได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดของตน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 2457711-9 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532

อบรมคอมพิวเตอร์

ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 37 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 54 ชั่วโมง โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงพาณิชย์ มีกปฏิบัติด้วยเครื่อง IBM/PC ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนแล้วมีวุฒิบัตรรับรอง ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 402 ถนนสามเสน ใกล้หอสมุดแห่งชาติ โทร. 2432029

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรประเภทผล จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า แผนกผลิตผลการ (ต้องศึกษาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต) หรือผ่านการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นพื้นฐาน จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

6. ตำแหน่งเสมียนศูนย์รวมวิจัยข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกผลิตผลการ เป็นทหารผ่านศึก หรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ

7. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 3 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าทางด้านสื่อสารหรือมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสื่อสาร โดยมีหนังสือรับรองเป็นทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ

8. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรช่างประดิษฐ์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือนายสิบเสนาธิการ เคยผ่านงานด้านกายอุปกรณ์ โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยหรือผู้บังคับบัญชา เป็นทหารผ่านศึก หรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ

9. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาคอนดั้น หรือประกาศนียบัตร ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย เคยปฏิบัติงานหรือเคยผ่านงานด้านการทำแซนดาเยิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วย หรือผู้บังคับบัญชา เป็นทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกบุคคล กองกำลังพลฝ่ายนโยบาย และแผนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2532

■ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำเงินทอนหมุนเวียนชาวสารการพาณิชย์ ในกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานกึ่งอำนวยการวิทยุสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ และมีความสามารถพิมพ์ดีด ฝึกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาที่ละ 45 คำ และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ และมีความสามารถพิมพ์ดีดฝึกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาที่ละ 40 คำ

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานธุรการ สำนักข้าราชการพาณิชย์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ โทร. 5115066-77 ต่อ 235 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2532

■ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานวุฒิต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ซึ่งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และสามารถเขียนโปรแกรมโคบายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรมได้ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 3 อัตรา

2. ผู้ที่ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ซึ่งเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต อายุไม่เกิน 35 ปี จำนวน 3 อัตรา

ทั้งนี้ถ้าเป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ประจําการที่ส่วนกลาง ผู้สนใจขอระเบียบการและสมัครได้ที่งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน กองแผนบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศ.ส.) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532 * อ่านต่อหน้า 8

ตอบจดหมาย

จากสมาชิกข่าวรวมค่าแพง

ถาม 1. หากขอรับอนุปริญญาแล้วจะเรียนปริญญาตรีในคณะและสาขาเดิมต่อไปได้อีกหรือไม่ ถ้าเรียนต่อจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

2. ถ้าได้ระดับคะแนน จี (G) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ แต่เรียนเกิน 4 ปี จะมีสิทธิได้รับเกียรติคุณหรือไม่

ตอบ 1. การขออนุมัติปริญญาต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจึงจะขอได้

2. ไม่ได้

จากนักศึกษา 27

ถาม 1. ต้องการทราบขั้นตอนเมื่อรู้ผลว่าสอบผ่านแล้วทุกกระบวนวิชา ทั้งนี้ดำเนินการที่คณะและ สวป. (ดำเนินการที่คณะก่อนหรือ สวป. ก่อน)

2. เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ แต่ได้ย้ายคณะมาอยู่คณะรัฐศาสตร์ จะต้องแจ้งจบที่คณะใด

1. จบภาคสอบซ่อม 2/2530 แต่ไม่ได้แจ้งจบฉบับใน ม.ร.24 (ใน ม.ร.24 ภาคสอบซ่อมไม่มีช่องของจบ) และภาค 2/2530 ก็ไม่ได้แจ้งจบฉบับใน ม.ร.24 จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่

ตอบ 1. ติดต่อที่คณะเพื่อตรวจสอบ แล้วจึงไปดำเนินการที่ สวป.

2. แจ้งจบที่คณะรัฐศาสตร์

3. ต้องชำระค่าปรับ 150 บาท

จากคุณสมโภชน์ มายารังษี

ถาม 1. เป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิ์เทียบโอน อยากทราบว่า ถ้าเรียน มค.3 เรียน ปวช. แล้วจบ ปวส. โดย ปวช. ได้เกรดเฉลี่ย 3.87 และ ปวส. ได้เกรดเฉลี่ย 3.18 จะได้รับการเทียบโอนหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปได้ 53 หน่วยกิตหรือไม่

2. ในวันสมัครได้ส่งหลักฐานใส่ซองเพียงชุดเดียวคือ Transcript ของ ปวส. ใบสุทธิของ ปวช. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์, ใบสมัคร และใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส่วนหลักฐานอื่นๆ เช่น Transcript เพิ่มอีก 5 ชุด ของจดหมายจากหน้าถึงตัวเอง ไม่เห็นมีที่ยื่นเลย ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่

ตอบ 1. เรียนจบ ปวส. ถือว่าเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามหลักการของคณะ ซึ่งตอนที่คุณสมัคร และเจ้าหน้าที่ได้เทียบโอนให้แล้วนั้น ถือว่าถูกต้องแล้ว

2. การสมัครและการเทียบโอน ถือว่าสมบูรณ์แล้วความจริงรูป ปวช. ไม่ต้องใช้ และทั้งนี้คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการเทียบโอนด้วย

จากนักศึกษาหาวีส 23

ถาม 1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จะย้ายไปเรียนคณะบริหาร จะลงทะเบียน SC 103 ก่อนได้หรือไม่ ใน ม.ร.30 ระบุไว้ว่า Not open to Science Student

2. จะลงทะเบียนวิชาของคณะบริหาร ที่คณะวิทยาศาสตร์ก่อนย้ายคณะได้หรือไม่

3. วิชา SO 103, LA 103 คณะวิทยาศาสตร์ ให้เลือก 1 วิชาได้เลือก LA 103 ไปแล้ว จะลงทะเบียน SO 103 ได้อีกหรือไม่ โดยไม่เป็นเลือกเสรี

4. ประกาศย้ายคณะจะแจ้งให้ทราบในข่าวรวมค่าแพงหรือไม่

ตอบ 1. ได้

2. ได้

3. ได้ ถ้าเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรของคณะบริหาร

ชมเชยนักศึกษา



เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532 น.ส.เต็มประภา นิสัยกล้า รหัส 302212889 ได้เก็บกระเป๋าสเงินของ น.ส.สุมิตรา แก้วอินทร์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ภายในกระเป๋ามีเงิน 3,500 บาท พร้อมเอกสารต่างๆ โดยเก็บได้จากห้องน้ำบริเวณเด็ก PDB น.ส.เต็มประภา นิสัยกล้า จึงได้รีบนำกระเป๋าสเงินมอบให้หมวดบริการนักศึกษา เพื่อคืนแก่เจ้าของต่อไป ซึ่งภายหลังได้รับกระเป๋าสเงินแล้ว เจ้าของกระเป๋าสเงินมอบเงินส่วนหนึ่งให้เป็นรางวัล แต่ น.ส.เต็มประภา นิสัยกล้า ไม่ยอมรับเงินรางวัล

การกระทำของ น.ส.เต็มประภา นิสัยกล้า เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสมควรชมเชยให้ทราบทั่วกัน

นักศึกษาจาก วท. พระนครเยี่ยมชมวิทยาเขต



เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2532 คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการศึกษามหาวิทยาลัยศรีพระนคร จำนวน 60 คน ได้มาเยี่ยมชมกิจการให้บริการสื่อการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่งานสารสนเทศศึกษาวิทยาเขต โดยมีหัวหน้างานสารสนเทศศึกษาและหัวหน้าหมวดโทรทัศน่วมจัดให้มีการต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพขณะร่วมโดย อภิศร หล่อชูญญ

4 ปกติจะประกาศให้ทราบ แต่ก็ไม่แน่นอน ดังนั้นทางที่ดีควรสอบถามที่ สวป. ด้วย

จากนักศึกษาหาวีส 31 นต.

ถาม 1. ทูนประเภทเรียนดี ที่ภาค 1 ปี 31 สอบได้ G ไม่เข้าเกณฑ์ทูนเรียนดี แต่ภาคอื่น ๆ สอบได้ G อยู่ในเกณฑ์ทูนเรียนดี จะมีสิทธิขอรับทูนหรือไม่

2. นอกจากยื่นคำร้องเรียนเป็นหลักแล้ว เอกสารประกอบการเรียน เช่น ซีพาคับบรรยาย รูปคำบรรยาย หรือสอบเก่าที่วางขายที่มหาวิทยาลัย จะซื้อมาก่อนประกอบการเรียนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะข้อสอบเก่า แล้วยกต้องหรือไม่

ตอบ 1. มีสิทธิ เพราะการให้ทูนเรียนดีเป็นการให้แต่ละภาค เช่น ภาค 2/31 คุณสอบได้ G ในเกณฑ์ทูนเรียนดี คุณก็มีสิทธิได้ทูนค่าเล่าเรียนสำหรับภาค 2/2532 และคุณสอบได้ G ในเกณฑ์เรียนดีของภาค 1/2532 คุณก็จะได้รับทูนสำหรับเรียนในภาค 1/2533 เป็นต้น

2. ขึ้นอยู่กับยาก ขอให้คุณใช้ดุลยพินิจของตนเอง แต่อาจารย์ขอแนะนำให้นักศึกษาอาจารย์ผู้สอน

จดสอบซ่อม

กระบวนวิชา MA 403, PC 243, PC 336

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ไม่สามารถเปิดให้มีการสอบซ่อมกระบวนวิชา MA 403, PC 243, PC 336 จากที่ประกาศไว้ใน ม.ร.30 (สอบซ่อม) ของภาค 1 ปีการศึกษา 2531 นี้ได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอบซ่อมกระบวนวิชา MA 403, PC 243, PC 336 ในการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2531 นี้

คณะรัฐศาสตร์จัดอบรมพัฒนาชุมชน 3

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาชุมชน 3 ในวันที่ 22 มกราคม เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมพร้อมค่าเอกสาร 300 บาท สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2532 เป็นต้นไป หรือขอทราบรายละเอียดที่ โทร.3180853, 3180862, 3180914 ไปรษณีย์รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปด้วย

การรับตารางสอบซ่อมรายบุคคลของภาค 1 ปีการศึกษา 2531

ขานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แจกตารางสอบไล่รายบุคคลประจำแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งจำนวนข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยของกระบวนวิชาที่ตนเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางสอบซ่อมรายบุคคลของภาค 1 ปีการศึกษา 2531 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินสีชมพูไปแสดงเพื่อรับตารางสอบซ่อมดังกล่าวได้ที่คณะที่ตนสังกัดอยู่ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2532 เป็นต้นไป และหากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อกับ อาจารย์ สวป. ชั้น 6

อนึ่ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะให้รีบได้ที่กองงานวิทยาเขตภวนา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2532 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2532 และตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2532 เป็นต้นไป ให้รีบได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคาร AD 1

ข่าวจากฝ่ายตำราฯ

ตำราซึ่งจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 18 กระบวน วิชา มีดังนี้

เลขที่หนังสือ	รหัสวิชา	เลขที่หนังสือ	รหัสวิชา
31359	AD 311	31413	MK 404
31369	CH 313 (๕)	31273	SI 405
31375	CS 337	31404	ST 311
31339	CS 463	31378	TH 258 (๕)
31383	EC 314	31365	TH 325
31358	HE 345	31368	LA 409 (๕)
31377	HE 415	31361	LA 474
31382	HI 352	31353	MA 103
31385	MA 343	31373	MA 111

ข่าวรวม ข่าวสั้น ข่าวบันเทิง

■ **"ข่าวรวมกันเอง"** ฉบับที่ 38 ประจำวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2532..... ■ ประเดิมข่าวแรก และออกนอกกรอบข่าวตามธรรมเนียม เล็งไปที่ข่าว องค์การนิเทศกรรมสากลสำนักงานตั้งอยู่กรุงลอนดอน ออกแถลงการณ์ประณามไทย กรณีส่งนักศึกษาหมักหมมกลับประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดอกกล้วยฉาบปล้นเป็นการแหกขงกิจการภายในของไทย... ครั้น 'สีทอง' สนับสนุนด้วยเต็มที่ ■ คงไม่นานจนเต็ม หลายครั้งหลายหนต้องแบกรับเต็มสองฝ่า ไม่ว่างจะเป็นปัญหาผู้อพยพในอินโดจีน ญวน ลาว เขมร อาศัยแผ่นดินไทยเสวยสุข ทั้ง ๆ ที่ผลพวงเหล่านี้เกิดจากคนอื่นก่อไว้ทั้งสิ้น ไทยรับไว้เพราะนึกถึงคำว่า **"มนุษยธรรม"** แต่กระแสน้ำจากต่างประเทศช่วงหลัง ก็เอาชื่อเสียงประเทศเรลดกลองอย่างมาก..... ■ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง 'สีทอง' ขอเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย เจ้าใจประเทศไทยเรานี้บ้าง อย่าเอาแต่คำว่า "มนุษยธรรม" ขึ้นอ้างอย่างเดียว นึกถึงภาระที่ประเทศเราต้องแบกอยู่บ้าง หนักอึ้งเพียงใด การท้วงแต่ปาก แต่ผลดีกลับให้คนอื่นแบกรับแทน มิตรที่ดีเขาไม่ทำกันนะจ๊ะ ■ ถือเป็นชาติ และได้รับการจับตามองจากทั่วโลก การเดินทางไปเยือนจากความเมื่องกับญวนของท่าน พลอากาศเอก ดิถี เสวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกลับมาถึงไทยเมื่อเย็นวันที่ 12 มกราคม 2532 และได้แถลงถึงความสำเนียงนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม และที่ถือเป็นเรื่องดีมากๆ เวียดนามประกาศจะถอนทหารออกจากกัมพูชาภายในปีนี้!... ■ ชาวพุทธก็วิจารณ์กันมาก การเปลี่ยนแปลงสมามรบเป็นสนามการค้า วาจะท่านนายกรัฐมนตรี ใกล้เคียงความจริงทุกขณะ เพราะเมื่อไรสำคัญหลายข้อที่รัฐราชการทำกำลังได้รับการเจรจาทางตกลงกันอย่างสันติ แทนการใช้เสียงปืนเจรจา เวียดนามถือเป็นพี่เอื้อยฝ่ายอินโดจีน เริ่มเข้าเมืองสังฆธรรม สันติภาพถาวรนั้น ผดุงโลก แพร่ใหม่ความปลอดภัยสงครามในภูมิภาคนี้ ชักผดุงแสงสว่างออกมาไว้ก็ได้แต่หวังกันและกัน ยึดดีกว่าไม่มีหวังเสียเลย... ■ การเมืองบ้านเราพัฒนาขึ้นอีกก้าวหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2532 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 4 พรรค ประกอบด้วย 1. พรรครวมไทย 2. พรรคประชาชน 3. พรรคกิจประชาคม และ 4. พรรคก้าวหน้า ได้กระทำพิธีลงนามให้สัตยาบันที่จะรวมกันเป็นพรรคการเมืองที่จะขอยื่นเปลี่ยนชื่อ พรรครวมไทย เป็นพรรคใหม่ชื่อว่า **"พรรคเอกภาพ"** โดยมีหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ทั้ง 4 พรรค ได้ลงนาม ณ สำนักงานใหญ่พรรคก้าวหน้า และใช้สำนักงานนี้เป็นที่ทำการชั่วคราวของพรรคใหม่ด้วย โดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากเป็นอันดับ 2 รองจากพรรคชาติไทย..... ■ มากุญเรื่องใกล้ตัวเราบ้าง ถึงพรรคนี้ เพื่อนักศึกษาหลายคนก็คงได้อ่านนโยบายพรรคต่าง ๆ ที่จะลงชิงชัยสมาชิก



อวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์สมรวิดี พิภพผลงาม รองอธิการบดีทั่วไปและวิชาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำกระเช้าดอกไม้อวยพรปีใหม่ แก่ นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอช ส.ค.ส อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา ภักดีสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และอาจารย์สุรพันธ์ บุญยะสุนทร พร้อมนักเรียน สช.ม.ร. ภาพและข่าวโดยประชาสัมพันธ์ สช.ม.ร.



บรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ วงศ์สุววัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง **"การปฏิรูปการศึกษาของไทยของฝรั่งเศส"** แก่คณะกรรมการวิชาการและผู้สนใจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี



อภิปราย ชมรมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการอภิปรายเรื่อง **"ภาวะเศรษฐกิจไทย"** เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ดร.ศิริการเจริญดี ดร.เจษฎา โลหะสุนจิตร คุณสุชาติา กิระกุล เป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พัฒนบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

สถานศึกษา (ส.ม.ร.) และ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ส.ม.ร.) กันเรียบร้อยแล้ว และหลายท่านก็คงมีตัวเลือกลงใจไปใช้สิทธิ์กันไม่น้อย ๆ นะครับ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยของเราจะอยู่คู่ความเป็นรามคำแหงตราบนานแสนนาน!... ■ ราคาค่าเช่าเป็นแนวที่ประชาชื่นโดยมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สิ้นยี่เก้า น.ว. ที่ประสบความล้มเหลว

ท่าน อธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างจำกัด เป็นเครื่องวัดความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และการเข้ากันสังคม ได้ดีอีกทางหนึ่ง **"สีทอง"** จึงอาสาเป็นตัวแทนเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาให้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ส.ม.ร.) ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2532 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยพร้อมกันทั้ง... ■ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์อิมภร ปิ่นศรี วาที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง น.ว. ที่ได้รับคะแนนนิยมอย่างท่วมท้นจากผลการสำรวจความคิดเห็นใน **"ข่าวรวมกันเอง"** ฉบับนี้ ■ **"ข่าวรวมกันเอง"** ฉบับต่อไป จะรายงานผลการเลือกตั้งว่า พรรคใดครองหัวใจนักศึกษา ในการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2532 รวมถึงจำนวนสมาชิกสภานักศึกษา จากทั้งหมด 64 ที่นั่ง พรรคใดจะได้กี่ที่นั่ง และคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคลทั้ง 80 คน ผู้ใดได้คะแนนเท่าไร ไตรเป็น 1 ใน 8 คนที่ได้รับเลือกตั้ง รูปร่าง หน้าตา ของ ผู้แทนปวงชนนักศึกษาประเภท ดังกล่าว เป็นอย่างไร ■ ถึงแม้การเลือกตั้ง อ.ส.ม.ร. ส.ม.ร. กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การเลือกตั้งก็สำคัญที่ต้องตามมาอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ คณะกรรมการทรรวมต่าง ๆ ทั้ง 63 ชมรม ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชมรมไปจนถึงเรียบร้อย แล้วจึงดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสภาศึกษานักเรียน 15 วัน (อย่างช้าๆในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2532) ซึ่ง จักรพันธ์ แยมวิภคย์ นายองค์การนักศึกษา ประกาศนโยบายออกมาแล้วว่า จะให้การให้คณะกรรมการชมรมที่เห็นการเลือกตั้งในวันรุ่งขึ้นองค์การนักศึกษากำหนดให้เป็นวันเดียวกันกับครั้งแรก เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชมรมมีหลายจุด ทำให้ดูเป็นมหกรรมการเลือกตั้ง สร้างบรรยากาศคึกคักขึ้น เพื่อตั้งจุดศรัทธาให้นักศึกษาให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง... ■ ปิดท้ายขบวนข่าวฉบับนี้ อีก 4 วัน จะเริ่มมีการสอบข้อสอบแล้ว สีทอง ขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียมตัวสอบ ประสบความสำเร็จดีในการสอบ... ■

สีทอง



คุยกับอดีตรองนายก อ.ส.ม.ว. ปีการศึกษา 2526
ใช้เวลาเรียน 12 ปี ให้โอกาสจริง ๆ แก่ปวงชน
ข้าราชการกึ่งกรรม เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา



อภิชาติ ณะดิษฐ์วรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร 2 บริษัท

“สนับสนุนการขยายเวลาเรียนเป็น 12 ปี เพราะถือว่าเป็นไปตามอุดมการณ์ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยเปิดที่สมบูรณ์แบบ”

“กิจกรรมนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้ รับการฝึกฝนให้เป็นผู้มีที่ติ มีจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย”

เป็นคำกล่าวของ นายอภิชาติ ณะดิษฐ์วรางกูร อดีตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2522 และได้รับเลือกตั้งจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2526 ปัจจุบันเป็น ประธานกรรมการบริหารบริษัท Stat Center และประธานกรรมการบริหารบริษัท Stat Computer ซอยรามฯ 29 ถนนรามคำแหง กม.10240 ซึ่ง “ข่าวรวมตัวแรก” จะนำ ท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเขาในวันนี้

■ ประวัติ อายุ 29 ปี เป็นชาวอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

■ ประสพการณ์ 1. ผู้ปฏิบัติงานชมรมกีฬาเพื่อประโยชน์โรงเรียนนครสวรรค์ 2. รองประธานชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์ อ.ส.ม.ว. ปี 23 และเป็นผู้ประสานงานชมรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 5 สาขา ขององค์การนักศึกษา 3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการของพรรคนักศึกษา 7 คณะ ม.ร. ปี 2525 4. เป็นรองนายกองค์การนักศึกษา (คนที่ 1) ปีการศึกษา 2526 โดยได้รับผิดชอบโครงการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2526 ด้วย

■ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างไร

ผมขอสนับสนุนการขยายระยะเวลาเรียนเป็น 12 ปี และการสอบซ่อม เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้เท่าที่ควรจะได้มีโอกาสสอบแก้ตัวใหม่ ส่วนการขยายระยะเวลาเรียนเป็น 12 ปีนั้น ก็ถือว่าเป็นไปตามอุดมการณ์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยเปิดที่สมบูรณ์แบบ เพราะนั่นคือการให้โอกาสจริง ๆ กับคนทุกฐานะทุกอาชีพ และทุกวัย เพื่อจะได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา

■ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนักศึกษาในการทำกิจกรรมอย่างไร

ในปัจจุบันบทบาทของนักศึกษาทำกิจกรรมใน รามคำแหงน้อยลงไปมากอย่างน่าใจหาย ก่อนที่จะจบเขา เหลือเกิน เพราะสาเหตุหลายอย่าง เช่น กระแสทางการ

กฎหมายใกล้ตัว

ถ้ามีมรดกต้องมีผู้จัดการ

พ.ศ.เท็มบุญ แก้วเขียว คณะนิติศาสตร์

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นการตายโดยธรรมชาติ หรือการตายโดยผลของกฎหมาย คือการสาบสูญ มรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาททันที นับแต่วันที่บุคคลผู้นั้นตาย ผู้ตายเรียกว่า เจ้ามรดก ซึ่งมรดกของผู้ตายนั้นในทางกฎหมาย ได้แก่ ทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ที่บุคคลนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่แต่สิทธิหรือหน้าที่บางอย่างโดยสภาพหรือตามกฎหมายแล้ว จะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้นั้น ก็จะไม่เป็นมรดก เช่น สิทธิในการเป็นคู่หมั้น สิทธิในปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ตลอดจนหน้าที่ในการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น กองมรดกของผู้ตายจะต้องมีผู้จัดการในเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สิน การจัดสรรแบ่งปันระหว่างทายาท หรือการชำระหนี้ของกองมรดก ซึ่งผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในทางกฎหมายเขาเรียกว่า “ผู้จัดการมรดก” การเป็น

ผู้จัดการมรดก นักศึกษาทั่วไปไม่ค่อยสนใจเหตุการณ์ทางการเมือง และในส่วนของนักศึกษาฝ่ายหัวก้าวหน้า ทางด้านแนวความคิดก็เจอปัญหาวิกฤตชีวิต ทำให้นักศึกษาฝ่ายหัวก้าวหน้าหลายคนหันเหกิจกรรม ประกอบกับกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายจะมีผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซง ทำให้ขาดความบริสุทธิ์จากประชาชนทั่วไป

โดยหลักแล้ว การทำกิจกรรมมี ผลดี มากกว่า ผลเสีย อย่างแน่นอน เพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับการฝึกฝนให้เป็นผู้มีที่ติ มีจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวออกไปรับใช้สังคมในอนาคต แต่ถ้าหากทำกิจกรรมแล้ว แบ่งแยกเวลาไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเรียนได้

■ มีข้อเสนอแนะในการเรียนของนักศึกษาอย่างไร
การศึกษาด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ควรดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ทบทวนวิชาที่เรียนหลังจากฟังคำบรรยายจากอาจารย์แล้ว และก่อนสอบควรทำใจให้สบาย ศึกษารูปภาพให้ตีความในเอง เพราะสภาพการศึกษาในปัจจุบันมีการสอบมากกว่าในอดีต ดังนั้นสภาพของจิตใจและความพร้อมก็ย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสอบมาก แต่ผมขอฝากถึงนักศึกษาว่า การเรียนนั้นไม่ควรยึดมั่นเฉพาะการเรียนด้วยการฟังคำบรรยายและอ่านหนังสือเรียนเท่านั้น ความรู้ความสามารถเกิดขึ้นได้จากการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง และไม่ควรคิดว่าเราจะได้อะไรไปจากรามคำแหง แต่ควรคิดว่าเราได้ให้อะไรกับ รามคำแหงบ้าง

■ มีอะไรที่จะฝากถึงเพื่อนนักศึกษารุ่นปัจจุบัน
ผมอยากให้นักศึกษาทั่วไปสนใจปัญหาของสังคมให้มากขึ้น ว่านักศึกษาอยู่ในฐานะที่กล้าศึกษาด้วยเงินภาษีของคนทั้งประเทศ ถ้าสังคมดี ชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วย นักศึกษาควรขยันเรียนและฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้รู้จริง จากการทำประสบการณ์ให้กับชีวิต ผมขอฝากว่า โบราณญาบัตร์นั้น ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเป็นผู้รู้จริงและเป็นคนดีเสมอไป

■ มีหลักการและข้อคิดในการทำงานอย่างไร
ผมถือหลักว่า “ต้องให้ความเป็นกันเองกับทุกคน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นำความผิดพลาดมาแก้ไข ยึดหลักตามวิถีทางประชาธิปไตย” และผมขอฝากว่า “มีจิตส่วนตัวย่อมขึ้นต่อชีวิตส่วนรวม”

ผู้จัดการมรดกอาจเป็นได้โดย เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมตั้งขึ้น หรือเป็นโดยคำสั่งศาลก็ได้ ถ้าเป็นโดยพินัยกรรมก็คงเป็นบุคคลตามที่ผู้ทำระบุไว้ แต่ก็ไม่มีการตั้งตั้งกล่าว ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอ ศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร หรือเป็นผู้เยาว์
2. เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
3. เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดก ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ

การเป็นผู้จัดการมรดก ไม่ว่าจะเกิดโดยพินัยกรรม แต่งตั้ง หรือโดยคำสั่งศาล กฎหมายก็ยังไม่ให้บุคคลบางประเภทเป็นผู้จัดการมรดก คือ ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ของกองมรดกและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องมรดก อย่ามองข้ามความสำคัญของคุณค่า “ผู้จัดการมรดก” นะครับ



กลิ่นเหม็นจากน้ำเน่า

พ.ศ.กัญจวิทย์ บุญประกอบ คณะวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ใช้ดื่มปรุงอาหาร ชำระร่างกาย ทำความสะอาด ฯลฯ น้ำที่มาจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่งต่าง ๆ บันออยู่ เช่น เศษผง เศษอาหารและสารเคมีจากสบู่ ผงซักฟอกที่ใช้ในการทำ ความสะอาด

การทิ้งของเสียลงไปในแหล่งน้ำจะทำให้มีกลิ่นเหม็น เพราะถ้าสิ่งของที่ทิ้งลงไปเป็นสารอินทรีย์ เช่น คาร์โบไฮเดรตจากแป้ง ข้าว โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ตลอดจนไขมันจากพืชและสัตว์ จะเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนโรงย่อยของเสียโดยที่จุลินทรีย์บางพวกเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนจะใช้ ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้ได้สารที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเช่น คาร์โบไฮเดรต ย่อยสลายแล้วให้ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

โปรตีน - ในเตรท คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ไขมัน - คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ถ้ามีของเสียในน้ำมากจุลินทรีย์ก็ย่อมใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสียมากขึ้นด้วย แต่ออกซิเจนในน้ำ มีปริมาณค่อนข้างจำกัดคือมีอยู่ไม่ถึง 1% ขณะที่ในอากาศมีออกซิเจนประมาณ 21% เมื่อออกซิเจนในน้ำหมดไป ผลที่ตามมาคือสัตว์น้ำตายเพราะไม่มีออกซิเจนหายใจ เมื่อออกซิเจนในน้ำหมดไปแล้วแต่ยังมีสารอินทรีย์เหลืออยู่ก็จะมีจุลินทรีย์อีกพวกหนึ่งเข้าทำการย่อยสลายสารเหล่านี้โดยไม่ใช้ออกซิเจน ผลที่ได้ก็คือแก๊สต่างๆ ที่มีกลิ่นเหม็น ส่วนมากเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์

หลายท่านคงจะเคยได้สูดกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่ามาแล้ว ดังนั้น ถ้าต้องการให้บ้านเมืองมีแหล่งน้ำที่สะอาดจนเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ สัตว์น้ำ และใช้บริโภคได้ก็ไม่ควรทิ้งของเสียลงในน้ำ

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเมือง

ส.ดร.นิยม รัฐอมฤต

คณะรัฐศาสตร์

การเมืองเรื่องของทุกคน

การเมืองหรือกิจการเกี่ยวกับบ้านเมืองส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่มาจากการเมืองเป็นเหตุ เช่น การเรียกเก็บภาษี การเกณฑ์ทหาร การเวนคืนที่ดิน การห้ามประกอบกิจการบางประเภท การห้ามประพฤติบางอย่าง ดังนั้น ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจการที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาเหล่านั้น การเลือกตั้งบุคคลที่จะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในกิจการสาธารณะ และการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล

การกีดกันประชาชนไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง จัดได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เป็นการตัดสินใจอันเพ่งพิ้งได้ของประชาชน และเป็นอาชญากรรมทางสังคมประเภทร้ายแรงประเภทหนึ่ง เนื่องจากการฉกฉวยเอาประโยชน์ของประชาชนไปเป็นของตัวเอง

ในทางตรงกันข้าม การละเลยไม่สนใจการเมืองเท่าที่ควรของประชาชน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลบางกลุ่มใช้การเมืองเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง และผลประโยชน์ของประชาชน อันมีผลทำให้การเมืองไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างจริงจัง

การเมืองกับจุดหมายปลายทาง

การเมืองมิใช่มีเพื่อการเมืองเอง แต่เพื่อเป้าหมายอย่างอื่นบางประการ เช่น ความยุติธรรม ความมีอิสระเสรี ความรู้สึกเป็นญาติมิตร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม การส่งเสริมอาชีพและการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการเมืองจึงเป็นเพียงมรรคหรือหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่าง และการเมืองที่ดีจึงจะต้องเป็นการเมืองที่สามารถส่งเสริมเป้าหมายของระบบได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุดังกล่าว ระบบการเมืองที่ดี เช่น ระบบประชาธิปไตย อาจมีใช้ระบบการเมืองที่พึงปรารถนาก็ได้ ถ้าประชาชนไม่พร้อม และระบบการเมืองไม่สามารถก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการได้

ในอีกด้านหนึ่ง การเมืองโดยหลักการ มิใช่มีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของตัวผู้ปกครองเองแต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม การบิดเบือนของเป้าหมายจะเกิดขึ้นมากในระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย การบิดเบือนดังกล่าวจะลดน้อยลงในระบบการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น

การเมืองกับอำนาจ

การเมืองเกี่ยวข้องกับอำนาจในการปกครองประเทศ การต่อสู้แข่งขันในการเลือกตั้งการครองในการจัดตั้งรัฐบาล การใช้กำลังทั้งรัฐประหาร ท้าการปฏิวัติ ล้วนมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่อำนาจในการปกครองทั้งสิ้น

เนื่องจากอำนาจในการปกครองประเทศเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนต้องการ และพยายามไขว่คว้าเอาครอบครอง ดังนั้น อำนาจเช่นว่าจึงเป็นตัวจักรที่สำคัญที่ทำให้กิจกรรมทางการเมืองเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และบางครั้งก็โหดร้ายทารุณสุดที่จะพรรณนา ถ้าปราศจากอำนาจที่ว่าในตัวล่อ โลกนี้ทั้งโลกคงซบเซา เฉื่อยเฉา ซดชีวิตชีวา และความคึกคักเริ่มต่าง ๆ คงจะลดน้อยถอยลงไปมาก

ความยั่วยวนของอำนาจที่ว่าที่ทำให้ผู้คนหลงใหลจุดสำคัญอยู่ที่อำนาจดังกล่าวทำให้คนเห็นอกคน หรือทำให้

ดังนั้น จึงไม่เป็นการแปลกที่เราจะพบระบบหลาย ระบบ เจ้าขุนมูลนาย ระบบอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ในสังคมการเมืองทั้งหลาย รวมทั้งปรากฏการณ์ที่เป็นปฏิกริยาต่อต้าน เช่น การลุกฮือโค่นล้มอำนาจของผู้ปกครอง หรือการปลดแอกของประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง ดังนั้น การเมืองโดยเนื้อแท้จึงพัวพันอยู่กับการแสวงหาอำนาจและการใช้อำนาจที่แสวงหากได้ไม่น้อย

การเมืองกับคุณธรรม

โดยที่ผู้ปกครองจะมีอำนาจอยู่ได้ หรือนักการเมืองประสบความสำเร็จในการแสวงหาอำนาจ ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการร่วมมือสนับสนุนของประชาชนอยู่ไม่น้อย ดังนั้น การกระทำเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง เป็นต้นว่า การตัดถนน ขุดคลอง ให้ความช่วยเหลือในยามเดือดร้อน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือการกล่าวอ้างเพื่อให้ประชาชนคล้อยตาม จึงเป็นความจำเป็นไม่น้อยต่อความสำเร็จในทางการเมือง

แต่การทำความดีประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่อย่างกว้างขวาง เช่น การกระจายอำนาจปกครองการกระจายทรัพย์สิน มักจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ปกครอง คืออาจทำให้ผู้ปกครองมีอำนาจน้อยลง หรือทำให้ผู้ปกครองที่มีทรัพย์สินมากมีทรัพย์สินน้อยลง จึงมักทำให้ผู้ปกครองสิ่งเลวร้ายที่จะกระทำการใด ๆ ลงไปให้เกิดผลประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ดังนั้น ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการเมืองทั้งหลาย คือผู้ปกครองขาดความจริงใจที่จะแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง แต่จะกระทำเพียงเท่าที่พอให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้

ในประเทศจีนโบราณ ปรัชญาขงจื้อ ซึ่งเป็นเครื่องชี้นำสังคมเน้นว่าผู้ปกครองที่ดี นอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน และดำเนินการปกครองโดยไม่อาศัยการลงโทษหรือการบังคับเป็นสำคัญ คุณธรรมตามปรัชญาของขงจื้อหมายถึงการยินยอมกับความถูกต้องและไม่แสวงหากำไร

การเน้นในเรื่องคุณธรรมในทางการเมืองยังมีผลทำให้เกิดความสนใจในเรื่องความประพฤติของผู้ปกครองว่าจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับ เช่น จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่เป็นคนคดโกง ไม่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเน้นในเรื่องศีลธรรมมากเกินไป มีผู้วิจารณ์ว่าอาจเป็นอุปสรรคในการได้คนที่มีความรู้ความสามารถไว้ใช้งานก็ได้

การเมืองกับการบริหาร

ในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกการปกครองประเทศหรือรัฐบาล นอกจากจะมีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อป้องกันการเผด็จการแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารนั้น ภายใต้ระบบการเมืองสมัยใหม่ เช่น ระบบประชาธิปไตย หรือระบอบคอมมิวนิสต์ ยังได้มีการแบ่งแยกหน้าที่เป็นฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำหรือที่เรียกว่า "การบริหาร"

ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารประเทศ และจับผิดชอบต่อประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน (สภาผู้แทนราษฎร) ในนโยบายที่ดำเนินการ โดยปกติฝ่ายการเมืองได้แก่บรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยประชาชน

หรือตัวแทนของประชาชน เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีทั้งหลาย การอยู่ในตำแหน่งของฝ่ายการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกำหนดระยะเวลาแน่นอน 2 ปีบ้าง 4 ปีบ้าง แล้วแต่จะตกลงกัน หลังจากนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่

ฝ่ายประจำมีหน้าที่รับนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่ฝ่ายการเมืองกำหนด คือเป็นผู้ปฏิบัติ มิใช่ผู้กำหนดนโยบาย ดังนั้น โดยบทบาทฝ่ายประจำจึงเป็นเครื่องมือหรือจะต้องรับฟังคำสั่งจากฝ่ายการเมือง และจะต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายการเมืองในผลงานที่ตนเองปฏิบัติ ฝ่ายประจำโดยทั่วไปจึงได้แก่พนักงานของรัฐที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยอาศัยความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานเป็นสำคัญ มิได้เกิดจากความนิยมหรือความเห็นชอบของประชาชนและการอยู่ในตำแหน่งก็เป็นการถาวรหรือประจำ จะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบเกษียณอายุราชการ หรืองานตามโครงการสิ้นสุดลง ไม่มีงานให้ทำอีกต่อไป

การเมืองกับกลุ่มพลัง

โดยที่การเมืองเกี่ยวข้องกับอำนาจ และอำนาจเป็นที่พึงปรารถนาของคนจำนวนมาก แต่อำนาจเมื่อคนกลุ่มหนึ่งได้ไป คนอีกกลุ่มหนึ่งย่อมไม่ได้ ดังนั้น จึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงกัน การต่อสู้ทางการเมือง สำคัญเพียงคนเดียวมักทำอะไรไม่ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีสมัครพรรคพวกสนับสนุน ดังนั้น การเมืองจึงมักปรากฏออกมาในรูปของการต่อสู้ระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง หรือคนหลายกลุ่มต่อสู้กันโดยมีการร่วมมือกันหรือเป็นพันธมิตรกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับกลุ่มของตน

การเมืองในสังคมล้าหลัง ประชาชนขาดทรัพยากรขาดการรวมกลุ่ม ขาดการจัดตั้ง ผู้ปกครองจึงมักจะสามารถผูกขาดอำนาจไว้กับกลุ่มของตนได้โดยง่าย ส่วนการเมืองในสังคมสมัยใหม่ ประชาชนมีทรัพยากรมากขึ้น มีการรวมกลุ่มและการจัดตั้งดีขึ้น จึงมักสามารถต่อรองกับผู้ปกครองและเรียกร้องที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการเลือกผู้ปกครองได้มากขึ้น ดังนั้น การเมืองยุคใหม่จึงมักเป็นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่ค่อนข้างลับสัน หลายฝักหลายฝ่าย หรือหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง

การต่อสู้ทางการเมืองมิได้หลายรูปแบบ เช่น โดยการแข่งขันในการเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การก่อการจลาจลจลาจล การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจ เป็นต้น ในบรรดาการต่อสู้เหล่านี้ การเลือกตั้งนับว่าเป็นวิธีการที่สันติที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันมากที่สุด ระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมมากก็เพราะอาศัยวิธีการเลือกตั้งเป็นหลัก และสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมือง

การต่อสู้โดยการเลือกตั้ง ถ้าประชาชนโดยทั่วไปขาดความสำนึกในด้านชนชั้น ขาดอุดมการณ์ ขาดการจัดตั้ง ความได้เปรียบยอมตกอยู่กับคนเด่น คนรวย หรือคุณสมบัติส่วนบุคคลเป็นเครื่องตัดสิน การต่อสู้โดยการชุมนุมประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจลจลาจล ย่อมเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถแสวงหาช่องทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของตนโดยผ่านทางกลไกของรัฐตามปกติ การต่อสู้โดยกำลังความได้เปรียบยอมตกอยู่กับทหาร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่คุมอาวุธและกำลังพล

การเมืองในอุดมคติ

การเมืองในอุดมคติ



ประชาธิปไตยว่าเป็นระบบการปกครองที่ไม่ดี เพราะเป็นการปกครองโดยคนที่ไม่มีความรู้ ระบบการเมืองที่ดีจะต้องเป็นระบบที่ปกครองโดยคนที่มีความรู้ ท่านเองเดียวกันกับการรักษาคนไข้ จะให้ได้ผลดีก็ต้องรักษาโดยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เขาเห็นว่าระบบการเมืองที่ปกครองโดยคนที่ขาดความรู้ ดังเช่นระบอบประชาธิปไตย เป็นระบบที่หาความยุติธรรมไม่ได้

ในทัศนะของเพลโต ระบบการเมืองที่ดีจะต้องสามารถส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การจะส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ จะต้องมีการแบ่งแยกประชาชนเป็นชนชั้นตามอาชีพ และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำตามความถนัด คือ ชาวเขาก็ทำนา พ่อค้าก็ทำการค้า ผู้ปกครองก็ทำหน้าที่ปกครอง โดยไม่ก้าวร้าวกัน แนวความคิดของเพลโตในเรื่องการปกครองโดยปัญญาชนนี้อาจเป็นที่ยอมรับกันไม่มากนักน้อย ดังปรากฏว่าระบบการปกครองต่าง ๆ พยายามแสวงหาผู้ที่มีความรู้เข้ามาช่วยทำหน้าที่ในด้านต่าง ๆ

ระบบการเมืองที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น และยิ่งกว่านั้นพยายามทำให้ทุกคนเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นท่านองสังคมปราศจากชนชั้นอย่างอุดมการณ์ของสังคมนิยมมีนิสต์ ก็ถือว่าเป็นความฝันของมนุษย์อีกแนวหนึ่งที่ยากต่อการปฏิบัติอย่างยิ่ง เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม แต่ละคนก็มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ความพยายามในการควบคุมให้ทุกคนเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจสังคม ได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคม ทำให้เอกชนขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากทำมากกว่าน้อยก็ได้เท่ากัน นอกจากนี้ความพยายามดังกล่าวยังมีผลทำให้ระบอบราชการต้องเข้ามาครอบงำวิถีการดำเนินชีวิตของเอกชนมากขึ้นไป ซึ่งเป็นการยากที่ระบบราชการจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง ทั้งถึง และรวดเร็วทันใจ เนื่องจากมีกฎเกณฑ์มากมาย และผู้ปฏิบัติมิได้มีส่วนได้เสียโดยตรงด้วย

ระบบการเมืองแบบพอปกครองลูก ก็อาจถือได้ว่าเป็นระบบการเมืองในอุดมคติอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ปกครองมีความรักและความเมตตาเอ็นดูต่อประชาชนประดุจลูกของตนเอง แต่ระบบการเมืองเช่นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นไปไม่ได้ในสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองขาดความใกล้ชิด ซัดความรัก และซัดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การเมืองในทางปฏิบัติ
ระบบการเมืองในอุดมคติข้างต้นสะท้อนความไม่ฝันของมนุษยชาติที่จะสร้างระบบการเมืองที่ดี ที่สามารถบันดาลความสุขความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน แต่ระบบการเมืองในอุดมคติมักจะมีปฏิบัติไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม กลับจะเป็นผลร้ายต่อมนุษยชาติอย่างมหันต์ก็มี ถ้าพยายามฝันต่อไป สังคมนิยมได้ผ่านการลองผิดลองถูกมากมายทั้งระบบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจอย่างเข้มงวด เช่นระบบเผด็จการในรูปแบบต่าง ๆ หรือกระจายอำนาจอย่างสูง เช่นระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ระบบการเมืองที่เน้นความเสมอภาคอย่างมาก เช่นระบอบคอมมิวนิสต์ ระบบการเมืองที่ถือชนชั้นของบุคคลเป็นหลัก เช่นระบบทาส ระบบศักดินา ระบบการเมืองที่ปกครองโดยสามัญชนผู้ขาดความรู้ เช่นระบอบประชาธิปไตยโดยตรงของเฮเลนส์ หรือระบบการเมืองที่ปกครองโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ เช่นระบบผูกขาดทั้งหลายซึ่งผู้ปกครองอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการดำเนินการในลักษณะสุดโต่งหรือเต็มรูปแบบขึ้นได้ยาก และถ้าเป็นไปได้ก็ยากที่จะบังเกิดผลดีแก่สังคมโดยรวม และในกรณีที่เป็นผลดีต่อสังคมหนึ่งก็มิได้หมายความว่าจะต้องใช้ได้ติดกับอีกสังคมหนึ่งด้วยเสมอไป ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละสังคมมี

สู่ทางการส่งออกผักและผลไม้ไทย

รศ.สุภาวดี จันทนอุดม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การค้าระหว่างประเทศของไทยที่เคยมีมูลค่าส่งออกมหาศาลจากพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ผลไม้แห้ง มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และถั่วต่าง ๆ ฯลฯ การค้าพืช เหล่านี้กำลังประสบกับปัญหาการถูกกีดกันและการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกรุนแรงขึ้นทุกทีจนมีที่ทว่า ในอนาคตประเทศไทยคงจะไม่สามารถพึ่งพิงพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ทั้งหมด

ในสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มมูลค่าการส่งออกของพืชผักและผลไม้สดรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากตัวเลขของศูนย์สถิติการเกษตร จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น

ปี พ.ศ.2522	พืชสวนผักและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า	210.8 ล้านบาท
	ผลไม้และผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า	1,752.4 ล้านบาท
ปี พ.ศ.2529	พืชสวนผักและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า	1,262.6 ล้านบาท
	ผลไม้และผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า	5,334.9 ล้านบาท

เมื่อวิเคราะห์ตัวเลขแล้วพบว่า มูลค่าการส่งออกของพืชสวนผักและผลิตภัณฑ์สูงขึ้นประมาณร้อยละ 499 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า ขณะที่ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 316 หรือประมาณ 3 เท่าเศษ

ผลผลิตทางการเกษตรจำพวกผักและผลไม้สดยังไม่ถูกกีดกันทางการค้า แต่กลับปรากฏว่า เป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา

จริงอยู่แม้ว่า ผลไม้สดจะไม่ใช้สินค้าที่ประชาชนบริโภคเป็นอาหารหลัก แต่บางประเทศก็มีความคุ้นเคยและรสนิยม ประกอบกับระดับรายได้ของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ เอื้ออำนวยให้ ดังนั้น ความหวังของการขยายตลาดผลไม้ไทยจึงดูเหมือนจะมีสูงทั้งแจ่มใส

ชนิดของผักและผลไม้ที่ส่งออก

ผักและผลไม้สดของไทยหลายชนิดที่ถูกส่งเป็นสินค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ มีชนิดที่สำคัญ คือ

ผักสด ได้แก่ ถั่วงอก เต้าหู้ทอดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) หน่อไม้สด เห็ดสด มันฝรั่ง มะเขือเทศ ฯลฯ ผลไม้สด ได้แก่ ทุเรียน ลำไย กล้วย มังคุด มะม่วง

วัฒนธรรมชนบทนิยมประเพณี สภาพแวดล้อมทางวัตถุ และความพร้อมของประชาชนในระดับที่แตกต่างกัน การนำมาใช้จึงต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของตน

ระบบการเมืองที่มีความเข้มงวดสูงโน้มที่จะนำมาปฏิบัติได้ยากด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นเพราะประชาชนไม่พร้อมบ้าง เพราะผู้เสียประโยชน์ต่อต้านอย่างสุดชีวิตบ้าง ระบบการเมืองที่ไม่เข้มงวดโน้มที่จะปฏิบัติได้ง่าย เพราะไม่ต้องอาศัยความพร้อมของประชาชนมากนักและผู้เสียประโยชน์ก็ไม่ต่อต้านมาก เนื่องจากยังมีช่องทางที่จะอ้อมข้อมผ่อนหนักเป็นเบา ระบอบประชาธิปไตย อาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบการเมืองที่มีลักษณะอ้อมข้อมสูง คือเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง แต่ในเวลาเดียวกันคนส่วนน้อยที่ร่ำรวย มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมากกว่า มีฐานะในทางสังคมสูงกว่า ก็มีโอกาที่จะช่วงชิงบทบาทการนำและรักษาผลประโยชน์ของตนได้ในระดับหนึ่ง แต่ในเวลาเดียวกันบทบาทการนำของชนส่วนน้อยนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปตามระดับการพัฒนาของประชาชน

สิ้นใจ สัมผัสต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับคุณภาพของผักและผลไม้สด จะแตกต่างกันไปตามลักษณะกลุ่มตลาดประเทศผู้นำเข้า เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมจะเห็นว่า ตลาดกลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว และมีรายได้ประชาชาติสูง เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น สวีเดน ฯลฯ มีการกำหนดคุณภาพ มากกว่าตลาดกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย และตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ประเทศลูกค้าสำคัญ

จากข้อมูลของ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ ทำให้สามารถจัดแบ่งประเทศลูกค้า ผลไม้สดของไทยได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ตลาดกลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน และเดนมาร์ก
2. ตลาดกลุ่มประเทศเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ฮ่องกง และฟิลิปปินส์
3. ตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประกอบด้วย ประเทศบรูไน ซาอุดีอาระเบีย บาร์เรน และคูเวต

สำหรับตลาด ผักสด ใ้แก่ไม่ได้แบ่งตลาดกลุ่มลูกค้า เนื่องจากระยะทางเป็นอุปสรรคในการขนส่งผักสด ดังนั้น ประเทศที่อยู่ทางไกลไทยจึงมีปริมาณซื้อที่น้อยมาก ขณะนี้เมื่อเอกชนร่วมมือกันระหว่าง B.B.Group กับ Green Food ของจดทะเบียนการค้าผักและผลไม้เพื่อส่งไปยังประเทศแถบยุโรป โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "Thai-fresh" และภายใต้เครื่องหมายการค้านี้จะประกอบไปด้วย ผักสดบางชนิด ได้แก่ ถั่วงอก เต้าหู้ทอดอ่อน พริกชี้หนู ฯลฯ ผลไม้สด ได้แก่ กล้วย มังคุด ลำไย ทุเรียน ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะขยายตลาดการค้าผักและผลไม้สดในยุโรปได้อีกหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเทศที่ไทยสามารถขยายตลาดได้อีกมาก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์

ตลาดเนเธอร์แลนด์ คาดว่าความต้องการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการแสวงหาของที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ กรุงเฮก ทั้งนี้เพราะ

1. ผักและผลไม้ไทย มีรสชาติดีกว่าแหล่งผลิตอื่น ๆ
2. ผู้นำเข้าผักและผลไม้เพื่อจำหน่าย ได้รับผลตอบแทนสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้นำเข้าเพิ่มขึ้น

ตลาดสิงคโปร์ จากความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงของสิงคโปร์ และพื้นที่เพาะปลูกที่จำกัด ทำให้คาดหมายได้ว่า สิงคโปร์จะเป็นตลาดผักและผลไม้สดที่แจ่มใส

นอกจากนี้แล้วตลาดใหม่ ๆ ของผักและผลไม้สดจากไทยที่มีแนวโน้มสูง ได้แก่ บรูไน บาร์เรน สหราชอาณาจักร และแคนาดา

ปัญหาและอุปสรรค

เมื่อมองสู่ทางการส่งออกผักและผลไม้สดของไทยในลักษณะที่แจ่มใสแล้ว สิ่งที่ต้องศึกษาและติดตามก็คือ ปัญหาและอุปสรรค

ในการส่งออกผักและผลไม้สดไปยังตลาดกลุ่มใดก็ตาม มักจะมีปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน กล่าวโดยสรุป จะมีปัญหาใหญ่และสำคัญ ดังนี้

1. มาตรฐานสินค้า ผลไม้สดบางชนิดไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ ผู้ส่งออกจำเป็นต้องคัดเลือกผลไม้จากชาวสวนด้วยตนเอง เพราะในระดับผู้ผลิตแล้วยังไม่มีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดนัก
2. การขนส่ง เนื่องจากอัตราค่าขนส่งทางอากาศสูง ผลไม้บางชนิดที่ส่งไปยังตลาดบางกลุ่มอาจไม่จำเป็นต้องขนส่งทางอากาศ จึงควรทำการขนส่งด้วยระบบ Refrigerated Container ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า
3. การเผยแพร่ เนื่องจากยังมีบางประเทศในตลาดบางกลุ่มยังไม่รู้จักผลไม้ไทย จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการเผยแพร่ (promote) ของที่ปรึกษาพาณิชย์ประเทศนั้น ๆ

จากนิยามคำว่าแม่

นส.อัญญา ไต้ตั้งรูปไกล

คณะมนุษยศาสตร์

ถ้าเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษหาคำว่า แม่ พลิกไปทีตัวอักษร M ก็จะได้คำว่า MOTHER ซึ่งหมายถึง female parent ในความหมายทั่วไปที่เราทุกคนทราบซึ่งกันดี แม่ก็อยู่คู่กับท้อง ให้กำเนิดและเลี้ยงดูฟูมฟักลูกมาจนเติบโต แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คำว่า Mother ในพจนานุกรมเห็นจะไม่ครอบคลุมความหมายของคำว่า แม่ ได้หมดคงจะต้องมีการเติมคำคุณศัพท์เข้าไปข้างหน้าเพื่อให้ได้ความหมายครบถ้วนสมบูรณ์

ในกรณีที่สตรีผู้หนึ่งมีรังไข่ (ovary) และไข่ (egg) แต่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะอุ้มครรภ์เองได้ อาจจะเป็นเพราะผ่านการผ่าตัดมดลูก hysterectomy หรือมดลูกไม่แข็งแรง ถ้าอุ้มครรภ์เองอาจจะเกิดการแท้ง (miscarriage) ก็ต้องไปอาศัยสตรีอีกผู้หนึ่งให้ทำหน้าที่อุ้มครรภ์แทน สตรีผู้หนึ่งก็จะเป็นแม่ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า surrogate mother ซึ่งคงจะเทียบภาษาไทยว่าผู้ทำหน้าที่อุ้มครรภ์แทนแม่ เรื่องทำนองนี้เคยเป็นคดีอื้อฉาวมาแล้ว คือคดีเบบี้ เอ็ม ในประเทศสหรัฐ สตรีผู้ที่เป็น surrogate mother เมื่อคลอดแล้วไม่ยอมมอบทารกให้แก่สามี ภรรยา ที่เป็นเจ้าของไข่และเชื้ออสุจิ (sperm) จนต้องเป็นคดีขึ้นศาลและศาลตัดสินให้คืนลูกแก่สามี-ภรรยาผู้ว่าจ้างไป

แต่ถ้าในกรณีที่สตรีผู้ต้องการจะมีบุตร ไม่มีรังไข่ ซึ่งก็ยอมทวงกายถึง ไม่มีไข่ แต่มีมดลูก (uterus) สามารถอุ้มครรภ์เองได้ก็จะต้องอาศัยไข่จากสตรีอื่นและทำการผสมเทียม (Artificial Insemination) ในหลอดทดลอง (test tube) แพทย์ก็จะนำไข่จากสตรีผู้ให้ (donor) มาผสมกับน้ำเชื้อของสามีของสตรีผู้ต้องการจะมีบุตรในหลอดทดลอง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ (fertilization) เป็นตัวอ่อน (Embryo) ขึ้นมา การผสมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการผสมเทียมนอกมดลูก (in vitro fertilization) ตัวอ่อนนี้ยังต้องใช้เวลาพักตัวในห้องทดลองอีกระยะหนึ่งจึงนำไปฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกได้ ตัวอ่อนซึ่งจะคลอดออกมาเป็นทารกนี้ก็จะเรียกว่า เด็กหลอดแก้ว (test tube baby) ส่วนสตรีผู้ให้ไข่ก็จะเรียกว่าเป็นแม่แบบ biological mother ทารกที่เกิดจากวิธีการผสมเทียมนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วจากสตรีชาวทะเลทราย ชื่อ Susie Ooi ซึ่งรังไข่ไม่สมบูรณ์นี้ต้องอาศัยไข่จากพี่สาวชื่อ Carol Chan ผู้ซึ่งต้องผ่านการผ่าตัดเจาะหน้าท้องถึง 3 ครั้งกว่าจะได้ไข่ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาผสมได้ ทารกที่ Susie คลอดออกมาเป็นแฝดชายหน้าตาแว่กรุ่นเหมือนดู ในกรณีนี้ Carol Chan จึงเป็นทั้งบิดา และเป็น biological mother ของลูกแฝดของ Susie

เด็กหลอดแก้วคนแรกของโลกชื่อ หลุยส์ บราวน์ เกิดในประเทศอังกฤษ เมื่อ 1978 หลังจากนั้นก็มีกรณีการผสมเทียมเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะมีสามีภรรยาอีกมากมายที่ประสบปัญหาในการมีบุตรตามธรรมชาติ สำหรับในประเทศไทยเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทยคลอดเมื่อ 15 สิงหาคม 2530 ด้วยความสามารถของคณะแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้เอง ในปัจจุบันทารกคนหนึ่งอาจจะมิได้มีแม่ได้หลายแม่ ทั้ง surrogate mother ทั้ง biological mother และทั้งยังสามารถมีแม่ตามคตินิยมทางศาสนาคริสต์ คือแม่ทูนหัว หรือ god-mother ได้อีก

...แล้วอย่างนี้คำว่า แม่ จะยังคงความหมายศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจลูกหรือไม่หนอ...?

สิ่งละอันพันละน้อยจากการเข้าร่วม การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ

ดร.วิศมา หาญทอง สำนักหอสมุดกลาง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม 2531 จัดทำเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมเนื่องจากว่างเว้นจากการทำงานมาเป็นแรมปี เทคนิคในการทำงานดั้งเดิมก็พอมืออยู่บ้าง แต่เกรงว่าจะไม่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และประการสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสได้รู้จักบุคลากรต่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อราชการในอนาคตต่อไป

การทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น สิ่งแรก ที่ควรคำนึงถึงก็คือ การพัฒนาตนเอง ซึ่งในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยหลายท่านให้แง่คิดไว้อย่างน่าฟัง อาทิ ศาสตราจารย์คุณหญิง เต็มสิริ บุญยสิงห์ แนะนำให้มองตนเอง เตือนตน และตรวจสอบตัวเองเพื่อให้มีวินัย อาจารย์ชัชฉัตร บุษยพัฒน์ ให้ข้อเสนอแนะในการเป็นข้าราชการที่ดี ก็คือ ใจงาน ผูกพันกับงาน และเรียนรู้งาน นอกจากนี้ควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความกล้า รู้จักประสานงาน และทำงานอย่างมีแผน ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติให้ทางราชการก้าวหน้า ดังที่ อาจารย์จิระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ได้กล่าวไว้ **ประการที่สอง ใช้หลักจิตวิทยา** ในการทำงาน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร แนะนำให้ออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลายความเครียด และเป็นการส่งเสริมความจำ ในการปฏิบัติงานควรวีศหลัก อย่าลืม ตรงต่อเวลา อย่าปายความผิด อย่าทู่แท้ รักษาระเบียบวินัย อย่าโกรธ จุนเจียว ภาวียาวภาค เป็นต้น **ประการที่สาม มีจริยธรรมในการทำงาน** ซึ่งพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้แนะนำให้ขจัดความเห็นแก่ตัวให้ลดน้อยลง โดยการให้ทาน และเจริญภาวนา ทานให้ยึด คติประจำใจคือ ใจงาน ซื่อสัตย์ ใจเสีย คิดค้น ละเว้นอบายมุข ศึกษาธรรมด้วยตนเอง **ประการที่สี่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี** ระหว่างผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน เป็นต้น มนุษย์สัมพันธ์ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคี และการประสานงานที่ดี **ประการที่ห้า มีการวางแผนงานที่ดี** ศ.อ.อึ้ง ภาวิจิตร แนะนำให้ทำในรูปของโครงการ มีวัตถุประสงค์ ระยะเวลา บุคลากร งบประมาณ และการประเมินผลงาน **ประการสุดท้าย** ก็คือ มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตรรกะ สืบค้นพินิจ เน้นที่การตัดสินใจโดยการแยกแยะปัญหา พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และเลือกแนวทางแก้ไข เทียบได้กับหลักอริยะสัง 4 ของพุทธศาสนา เมื่อบุคลากรทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองแล้ว ก็ควรใช้หลักถ้อยทีถ้อยอาศัย ปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น ผู้บังคับบัญชา ให้ความยุติธรรม ให้ความเป็นกันเอง ให้การสนับสนุน ให้อภัยและกำลังใจ แก่ลูกน้องทุกคนโดยทั่วถึงกัน ลูกน้องก็พึงปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาด้วยดี อาทิเช่น ให้ความเคารพ ยกย่อง เชื่อฟัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนร่วมงานด้วยกัน ก็ปฏิบัติต่อกัน โดยให้ความไว้วางใจ ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ มีน้ำใจที่ดีซึ่งกันและกัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วก็จะนำไปสู่การสร้างระบบงานที่ดีต่อไป

แต่สิ่งที่ยากยิ่งสิ่งเดียวก็คือ การพัฒนาตนเอง ก็คงจะต้องมีการจัดฝึกอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องๆ ไปอีก อย่างไรก็ตาม ได้มีการถ่ายทอดด้านทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตการรับราชการของแต่ละคนตลอดไป ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้นับว่าคุ้มค่าที่ควร

รายงาน พลสอบ

ผลสอบประกาศเพิ่มเติมต่อจาก "ข่าวรวมคำพิเศษ" ฉบับที่ 36 ซึ่งเป็นผลสอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2531 สำหรับกระบวนวิชาที่ประกาศภายในวันที่ 17 มกราคม 2532 มีดังนี้

- คณะศึกษาศาสตร์**
AV 354 AV 365 AV 372 AV 406 AV 463 AV 474 ED 436
GE 419 HC 243 HE 311 PC 273 PC 468 PE 261 PE 321
PE 333 RC 265 RC 367 RC 467
- คณะวิทยาศาสตร์**
CS 232 CS 441 CS 444 CS 453 CS 471 CH 243 PH 108
PH 212 PH 456 BO 331 ZO 216 ZO 411 ZO 422



"The child is father of the man."
William Wordsworth, (1770-1850)
English poet.

"ขานฮานูเอวี่เป็นอย่างไร ขานเดาใหญ่ขอมเป็นเช่น
อย่างนั้น"

วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท
รัตนกวีชาวอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงแปลเป็นไทยโดย ดร. บรรพศ วีระชัย

รับสมัครงาน * ต่อจากหน้า 2

ม. สงขลานครินทร์เปิดรับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท รวม 15 สาขา โดยเปิดรับในวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 11 สาขา และวิทยาเขตปัตตานี 4 สาขา ดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร 11 สาขา คือ 1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 150 คน 2. เคมศึกษา 10 คน 3. เคมอินทรีย์ 5 คน 4. เทคโนโลยีชีวภาพ 6 คน 5. เทคโนโลยีอาหาร 6 คน 6. บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) 30 คน 7. พืชสัตว 10 คน 8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน 9. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 12 คน 10. วิศวกรรมไฟฟ้า 5 คน และ 11. วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง) 5 คน

วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัคร 4 สาขา คือ 1. การบริการการศึกษา 10 คน 2. จิตวิทยาการศึกษา 15 คน 3. ภาษาไทย (สายวรรณคดี) 10 คน และ 4. ศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน 5 คน

จากการรับสมัครทั้ง 15 สาขาวิชา มี 2 สาขาวิชาที่เปิดสอนใหม่เป็นปีแรก คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจภาคค่ำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจขนาดเล็กได้เพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ และการส่งออก สาขานี้รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ใ้ภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจชื่อใบสมัครได้ที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2532 ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 233441 และที่วิทยาเขตปัตตานีขอใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 มีนาคม 2532



โทรทัศน์การศึกษา

ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค 2 ปีการศึกษา 2531
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
กรมประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2532

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2532

05.30-06.00 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยละเมิด (LA 208) ครั้งที่ 13
- ตอบคำถามกฎหมายละเมิด
โดย รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
ผศ.เรืองยศ แสนภักดี
ผศ.สุธินี รัตนวราห
ผศ.มยุรี พันแสงดาว

07.00-07.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 13
- สรรพวิทยา
โดย ผศ.กลิ่นา ปริญญาปฏิวัฒน์
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

07.30-08.00 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 (PS 190) ครั้งที่ 13
- STOIC (ต่อ)
โดย ผศ.รุจิรา เดชางกูร

18.00-18.30 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 12
- การประมาณค่าประชากร
โดย รศ.สุทธิชัย ไชวศิริ

18.30-19.00 น. วิชาการเมืองและการปกครองของไทย (PS 110) ครั้งที่ 12
- การบัญญัติกฎหมาย
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล

19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 (EN 201) ครั้งที่ 12
- Unit 11. The Effect of a Nuclear War on Our Food Supplies
โดย รศ.มาลีหัต พัทธภักดี
รายการ 3 นาทีกับวิทยาศาสตร์
- การย้ายตัวอ่อนในโคลน

23.15-23.45 น. วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (EC 112) ครั้งที่ 12
- รายได้-รายจ่ายของรัฐบาล
โดย รศ.สุกัญญา ดันชนวิวัฒน์
ผศ.ขวัญชัย โยธานันท์

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2532

05.30-06.00 น. วิชาสถิติศาสตร์เบื้องต้น (ST 103) ครั้งที่ 13
- การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ (ต่อ)
โดย รศ.ชูศรี พันธุ์ทอง
รายการพบกับอธิการบดี
โดย ศ.ดร.ธรรมบุญ โสภารัตน์

07.00-07.30 น. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (LA 103) ครั้งที่ 13
- โฉม
- ไม้เถียงการ
โดย รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

07.30-08.00 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยทรัพย์ (LA 105) ครั้งที่ 13
- สิทธิครอบครอง
โดย รศ.กัลยา ตานวิวัฒน์ (พิธีกร)
รศ.มรกต ชินแคโร (บรรยาย)

18.00-18.30 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 (PS 290) ครั้งที่ 13
- LOCKE
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

18.30-19.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (EC 111) ครั้งที่ 13
- การผลิต, ฟังก์ชันการผลิต
โดย รศ.คิม ไชยแสนสุข
รศ.จินตนา พรพิไลพรรณ

19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 (EN 101) ครั้งที่ 13
- Structure Unit 12 ภาที่ 34, Unit 13 ภาที่ 35, 36, 37
โดย ผศ.ดร.อุทัย ภิรมย์จีน
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

23.15-23.45 น. วิชาจริยธรรมตะวันตก (SH 101) ครั้งที่ 13
- การปฏิบัติการค้า
- ระบบกษัตริย์เอกราช
โดย ผศ.มยุรี เจริญ

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2532

05.30-06.00 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยละเมิด (LA 208) ครั้งที่ 14
- ตอบคำถามกฎหมายละเมิด (ต่อ)
โดย รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
อ.ประสิทธิ์ จงวิจิตร
ผศ.เรืองยศ แสนภักดี
อ.สมภณี วงศ์วิจิตร

07.00-07.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 14
- บทนำเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์
โดย ดร.โสริชต์ เจริญวงศ์
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

07.30-08.00 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 (PS 190) ครั้งที่ 14
- ความคิดทางการเมืองของนักบวชคริสต์สมัยต้น
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล

10.00-10.30 น. วิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) ครั้งที่ 13
- แนวข้อสอบเงื่อนไข, เงื่อนไขเวลา, ระยะเวลา, อายุความ
โดย รศ.ญณี จันทร์ล่อ

10.30-11.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (PS 103) ครั้งที่ 13
- การพัฒนาทางการเมือง
โดย รศ.สุรพล ราชภัณฑารักษ์
รศ.ดร.บรรพต วีระสัย
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.00-11.30 น. วิชาหลักการบัญชี 1 (AC 101) ครั้งที่ 13
- การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
โดย รศ.อังสุณี เกตุศักดิ์

11.30-12.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (PS 103) ครั้งที่ 14
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดย รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์
รศ.ดร.บรรพต วีระสัย

12.30-13.00 น. รายการถนนสายรามคำแหง
16.00-17.00 น. วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น (PY 103) ครั้งที่ 11
- ปฐพีวิทยาเมือง
โดย อ.สมพิศ ณ นคร

18.00-18.30 น. วิชาสถิติเบื้องต้น (ST 103) ครั้งที่ 13
- การประมาณค่าประชากร (ต่อ)
โดย รศ.สุทธิชัย ไชวศิริ

18.30-19.00 น. วิชาการเมืองและการปกครองของไทย (PS 110) ครั้งที่ 13
- ศาล
โดย รศ.สุชุม นวลสกุล

ข่าว: บวนวิชา

ข่าว ภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 (EN 202)
โดย ผศ.ดร. ชินญีรัตน์ ปิ่นนกุล รศ.พัชรี พลางค์
อ.พิศมัย แฉมเกษม ผศ.สองศรี โดประเสริฐ
เนื้อหาที่เรียน ภาคทฤษฎี บทที่ 1 ถึง 4
ภาคปฏิบัติเรียนบทที่ 1, 2, 8, 9, 13

ข้อเสนอแนะการเรียน จุดประสงค์ของวิชานี้ก็เพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในด้านกรอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ เข้าใจเนื้อเรื่องจับใจความสำคัญ (main idea) ของสิ่งที่อ่าน ได้ และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้ หรือ Reading for comprehension ใน EN2

ภาคทฤษฎี 4 บทแรกนั้น บทที่ 1 เป็นบทที่มุ่งปูพื้นฐานการอ่าน โดยให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการอ่านเพื่อหา main idea และ supporting sentences รู้จักวิธีการเดาคำศัพท์โดย อาศัยวิธีการดูจากโครงสร้างและเครื่องหมายวรรคตอน ส่วนบทที่ 2 และบทที่ 3 นั้นเป็นบทที่มุ่งให้นักศึกษาเรียน รู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนศัพท์ โดยบทที่ 2 ให้นักศึกษา รู้จัก วิธีการใช้พจนานุกรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาติดขัดศัพท์ รู้จัก วิธีค้นหาความหมายของศัพท์ บทที่ 3 เป็นการเรียนรู้ เกี่ยวกับ roots, prefix และ suffixes ซึ่งบทที่จะช่วยให้นัก ศึกษารู้จักวิเคราะห์ศัพท์พ้องอย่างใดเป็นการช่วยในการ เดาความหมายของศัพท์ ส่วนบทที่ 4 ก็เป็นการเรียนรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค รู้จัก part of speech ทบทวน ไวยากรณ์พื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักประโยคภาษาอังกฤษ ยาว ๆ และซับซ้อน ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้จักหาประธานและกริยา ของประโยค เพื่อช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษง่ายขึ้น เมื่อ นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีทั้ง 4 บทอย่างเข้าใจแล้ว นัก ศึกษาจะสามารถอ่านภาคปฏิบัติทั้ง 5 บทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวสอบ ต้องทำความเข้าใจกับ บทเรียนภาคทฤษฎีทั้ง 4 บทอย่างถ่องแท้ เพื่อว่านักศึกษา จะได้ใช้ทั้ง 4 บทนี้เป็นคู่มือในการอ่านภาษาอังกฤษ นอก จากนี้แล้วจะต้องอ่านภาคปฏิบัติในหนังสืออีก 5 เรื่อง (ตามบทที่บอกแล้ว) ให้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างดี เพื่อ นักศึกษาจะสามารถตอบคำถามได้

การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจเรื่องที่อ่าน ได้จะต้องมาจากการฝึกฝน จะต้องอ่านทุกวันอย่างสม่ำเสมอ โดยหาหนังสือภาษาอังกฤษต่าง ๆ นอกเหนือจาก ตำราเรียนอ่านด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจากหนังสือ พิมพ์รายวัน รายปักษ์ หนังสืออ่านเล่น บทความ คำ โฆษณาต่าง ๆ ตลอดจนประกาศรับสมัครงาน การที่แนะนำ ให้นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษมาก ๆ นี้ก็เพื่อให้นักศึกษา เกิดความคุ้นเคยกับภาษา ลักษณะโครงสร้าง ตลอดจน ศัพท์ ที่คุ้นเคยกับโครงสร้างของภาษาแบบต่าง ๆ ดังนั้น การอ่านมากจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนกระบวน วิชานี้

* อ่านต่อหน้า 10

19.00-19.30 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 (EN 201) ครั้งที่ 13
- Unit 12 The standard of living
โดย รศ.มาลีหัต พัทธภักดี
อ. Roger Walty

รายการพบกับอธิการบดี
โดย ศ.ดร.ธรรมบุญ โสภารัตน์

23.15-23.45 น. วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (EC 112) ครั้งที่ 13
- นโยบายการคลัง
โดย รศ.สุกัญญา ดันชนวิวัฒน์
รศ.ขวัญชัย โยธานันท์

กิจกรรม นักศึกษา

สีกัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
ทษ 25 ม.ค. นี้ จึงด้วย าพณา นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
กัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน

ชมรมปาฐกถาและัฒวาที่ อ.ส.ม.ร. ร่วมกับ
ชมรมสีกัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน จะจัดราย
การัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
กัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน



ไรดาเรอท์วามฯ จัดสัมมนาและบ้กัฒวาที่ระคัน
โยชน์ เมอ์วันที่ 14-15 มกราคม 2532 สกัฒวาที่ระคัน
เรอท์วามฯ กัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน



ออกถ้บอาสาทฒนาชมบท ในระหรงวันเท
24 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2531 กลุ่ม
ถ้บอาสาทฒนาชมบท-ภูไท (ตรงข้ามเยอ์งฯ คณะ
เศรษฐศาสตร์) ได้นำนักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
กัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน

รับสมัครไปชมโบราณสถานใน กทม.และ ตจว. 15 ก.พ.32 ในกรุงเทพฯ, 17-19 ก.พ.32 ที่ภาคอีสาน

นายจระพงษ์ ปันยารชน ประธานสัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
ประวัติกาศาสตร์ อ.ส.ม.ร. เป็ดเผยว่า ชมรมฯ จะจัดงาน
ขึ้น 2 โครงการ คือ 1. เยี่ยมชมโบราณสถาน (พระที่นั่ง
วิมณเมฆ และพระบรมมหาราชวัง) ในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2532 ค่าสวัสดิการคนละ 35 บาท 2.
เยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย ที่จ้ง
หวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ ใน
วันศุกร์ที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2532 ค่าสวัสดิการ
คนละ 150 บาท นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน
กัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน นายก รัฐมนตรี พล.อ.ชาติ
ชาย หุดพะวณ ญัตติ "สอนเด็กให้รู้แนตักว่าแก่ที่
ผู้ใหญ่" ระหรง นักัฒวาที่ระคันอุดมศึกษา 9 สถานัน

ประชุมสภา ส.ส.สมัยสามัญที่ 4 ปี'31 23 ม.ค.32 อ.ส.ม.ร.รายงานการใช้งบฯ

น.ส.วนิดา อยู่ประทุมณี เลขานุการสภานัก
ศึกษาได้มีหนังสือนัดประชุมสภานักศึกษา ตามที่
ประธานสภานักศึกษาสั่งการให้เรียกประชุมสภา
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 25 วรรค
ห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.
2522 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสภานักศึกษา สมัย
(สามัญ) ที่ 4 "ภายหลังเปิดการศึกษาภาคสองไม่
น้อยกว่า 30 วัน เพื่อรับทราบสรุปผลงานของคณะ
กรรมการองค์การนักศึกษา" โดยคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาชุดปัจจุบัน จะชี้แจงในนามคณะ
กรรมการบริหารชมรมทั้ง 63 ชมรมด้วย และในนาม
คณะกรรมการสภานักศึกษา สำหรับการใช้งบประมาณ
โครงการต่าง ๆ ของทุกองค์การ (อ.ส.ม.ร., ส.ส.ร., และ

ข่าวกระบวนวิชา * ต่อจากหน้า 9

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎีบทเรียนที่ 1-4 มี 20 ข้อ วัด
ผลโดยมีข้อความสั้นๆ ให้อ่าน 1 เรื่อง และตอบคำถาม
ของบทที่ 1-4 ซึ่งลักษณะคำถามของ 4 บทแรกนั้นก็จะเป็น
การถามเกี่ยวกับการหา main idea หรือ supporting sentences.
เดาศัพท์ รู้จักการใช้พจนานุกรม รู้จักวิเคราะห์ roots,
prefixes และ suffixes ตลอดจนวิเคราะห์ศัพท์และโครงสร้าง
สร้างของประโยค

ตอนที่ 2 Seen Passages ของบทที่ 1, 2, 8, 9, 13 โดย
ยกส่วนตัดตอนมาจากทั้ง 5 เรื่องที่ได้อ่านมาแล้วจะนำ
ส่วนตัดตอนเป็นตอนๆ มาให้นักศึกษาอ่านอีกครั้ง แล้ว
ตอบคำถาม 40 ข้อ

ตอนที่ 3 Unseen Passages จะนำบทตัดตอนนอก
เหนือจากในตำรามาให้ให้นักศึกษาอ่านประมาณ 4-6 เรื่อง
แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนี้ 40 ข้อ
หมายเหตุ คำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติ
ตามเท่านั้น

ศ.ดร.ศิริ ไทประเสริฐ
ศ.ดร.บุญรัตน์ ปาณะกุล

EN 302 ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English)

คำนำ (1) EN 302 : ภาษาอังกฤษระดับกลาง (intermediate
English) แต่งโดย Dr. Donald Leuschel และคณะ
(2) EN 302 (S) : ภาษาอังกฤษระดับกลาง 2
แต่งโดย ผศ.พรสุข บุญสุภา

เนื้อหา ศึกษาการเขียนประโยคทั้งสามชนิดคือ Simple
Compound และ Complex Sentences อย่างละเอียด
ศึกษาการใช้ Participles, Gerunds, และ Infinitives
ฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด (Social Con-
versation) และการเขียนย่อหน้า (Paragraph)
การวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยมีวัน มี 6 ข้อใหญ่คือ (i) Com-
pleting Sentences, (ii) Combining Sentences, (iii) Using
Participles, (iv) Using Gerunds and Infinitives, (v) Writing
Dialogues, (vi) Writing a Paragraph

อาจารย์บุญ เจริญพันธุ์ศิริกุล

LA 206 สอบซ่อมภาค 1/2531

ให้นักศึกษาเตรียมตัวในเนื้อหาเรื่อง เซ้าท์พรี่
เซ้าท์ซื่อ จ้างทำของ และรับชน เซ้าท์น มีข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ
อ.ดร.สมชาย กมลศิริประดิษฐ์

ชมรม) จากยอดงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2531 ทั้งสิ้น 8,341,340.52 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย (ทปม.)
เห็นชอบแล้ว และกำลังรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับการประชุมสภานักศึกษาคั้งนี้ ประธาน
สภานักศึกษากำหนดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม
2532 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
นักศึกษา ชั้น 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา โดยมี สมาชิก
สภานักศึกษา จากพรรคนักศึกษาต่างๆ รวม 7
พรรค เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วย 1. พรรคคอมมิวนิต์
(36) 2. พรรคกระแสธรรม (13) 3. พรรคสังคมนิยม
(6) 4. พรรคนักศึกษา 5 ประสาน (4) 5. พรรคพิทักษ์
ธรรม (8) 6. พรรคสามแสงทอง (3) และ 7 พรรค
เพื่อประชาธิปไตย (1) รวม 74 คน



■ ไบร่ลิ่ง รท. รามคำแหง

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2532 ที่สนามไบร่ลิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างอาคาร "ศูนย์การแพทย์สิริวิจิตร"

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบ 09.00 น. และรอบ 10.30 น. โดยแบ่งเป็นประเภททีมและประเภทบุคคล ประเภททีม ทีมที่ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยเกียรติยศของ พล.อ.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ถ้วยเกียรติยศของ ศ.ดร.ณัฐภมาประวดี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ถ้วยเกียรติยศของ พ.อ.อุดมเกษม ทวีวัฒน์ นายกสมาคมไบร่ลิ่ง

ประเภทบุคคลรางวัลชนะเลิศชายเกมรวมสูงสุด ได้ถ้วยเกียรติยศของ นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองชนะเลิศได้ถ้วยของ พ. นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รางวัลชนะเลิศหญิงได้ถ้วยเกียรติยศของ หม่อมกอนแก้ว อมาตย์กุล ณ.อยุธยา รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวสูงที่สุดหญิงได้ถ้วยเกียรติยศ นางสุพิศรา มงคลดีรัตน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ งานการประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โทร. 2459891

■ สอท. จัด "กอล์ฟสามัคคี"

คณะกรรมการกอล์ฟท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสามัคคี ในวันที่ 28 มกราคม 2532 เวลา 08.00 น. ที่สนามกอล์ฟพัทธาราม บางเขน สมาชิกและผู้อยู่ในแวดวง สอท. สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอท. โทร. 2800951

■ ไทยแลนด์แอร์ไลน์ 89

การแข่งขันคาราเต้ไทยแลนด์แอร์ไลน์ 89 ซึ่งแชมป์ประเทศไทย สนาม 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2532 โดยใช้ระบบกติกาเทนนิสของ วัย.ส.ท. ตำแหน่งที่จำแนกเป็นรุ่นของรถยนต์และเกรดของนักแข่งคือ เอ. 1 ทั่วร่างกาย กูฟเอ. เอ. 2 ไร้สวมเสื้อที่น้ำหนัก 3 กูฟเอสโอเพน เอ. เอส 4 กูฟ เอสโอเพนบี. เอส 5 กูฟเอส 1,600 ซีซีบี. เอส 6 กูฟเอสโอเพนซี และกูฟเอส 1,600 ซีซี

การแข่งขันทั้ง 7 รุ่น จะมีการยกคะแนนให้ผู้ชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2532 มีถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มอบให้แก่แชมป์ปลายปีให้เงินรายได้ส่วนหนึ่งของการแข่งขันครั้งนี้ มอบให้ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร กำหนดวันแข่งขันวันที่ 27-29 มกราคม 2532

■ กีฬาประเพณี รามฯ - จุฬาฯ

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสโมสร

กำหนดการสอบการฟังวิชา EN 301 (Listening Examination) สอบข้อภาค 1/2531

Table with 7 columns: รอบ, เวลา, รหัสประจำตัว, รอบ, เวลา, รหัสประจำตัว. Rows 1-5.

สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยฯ วิทยาลัยรามคำแหง 26 มกราคม 2532 เวลาสอบ (ตามตารางที่จัดไว้) หมายเหตุ แจ้งก่อน ไม่มีการตัดสอบ

อ.มนตรี คัลป์ปัญญา

กลุ่มเรื่องเงินจัดการ "ข้าวเหนียวสัสมันท์" เสาร์ 11 ก.พ. 32 ยกย่องทีม นธธรรมาฯ 1

น.ส.พัทธ อาราทิพนธ์ ประธานกลุ่มเรื่องเงิน นธธรรมาฯ วิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศการแข่งขัน "ข้าวเหนียวสัสมันท์" ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 18.00-22.00 น. ณ อาคารบรรยาย นธธ. 3 จักรวรรดิวิทยาลัยรามคำแหง โดยทีมชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100 บาท พร้อมเงินรางวัล 100 บาท

สังขยา * ต่อจากหน้า 7

ประเทศไทยคงจะพึ่งพิงพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมได้น้อยลง จำเป็นต้องหาผลผลิตเกษตรใหม่ ๆ ในลักษณะของผักและผลไม้ เพราะเนื้อวิเคราะห์แล้ว พืชปลูกได้ทั่วถึงและผลไม่สดยังมีแนวโน้มของการขยายตัวได้อีกมาก โดยคาดคะเนจาก 1. คุณสมบัติพิเศษของผลไม้ไทย เช่น ลำไย มังคุดทุเรียน 2. ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายผักและผลไม้ในประเทศต่าง ๆ ค่อนข้างสูง เช่น เม็กซิโกลานด์ 3. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศที่สูงขึ้น 4. ประกอบกับการ Promote ของภาครัฐบาลด้วย

อาจารย์และข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่าง ครั้งที่ 10 โดยมีที่ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2532 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง สอบไล่ (สอบข้อสอบ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2531

ลำดับ, กระบวนวิชา, จำนวน, ลำดับ, กระบวนวิชา, น.ส.

Table with 5 columns: ลำดับ, กระบวนวิชา, จำนวน, ลำดับ, กระบวนวิชา. Rows 1-29.

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Table with 3 columns: (1) คณะกรรมการอำนวยการ, (2) คณะกรรมการบริหาร, (3) คณะกรรมการนิเทศ. Lists names and titles.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ ข่าวยุทธศาสตร์ กองจัดการ

Text describing the roles and responsibilities of the Publicity, Newspaper, and Strategy News Committees.



เยี่ยมชม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 Prof. Dr. ISAMU UMESAIKI ศาสตราจารย์อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้าน Phycology จาก Graduate School of Agriculture มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสนี้ได้เข้าพบและสนทนากับ รองศาสตราจารย์สมรชาติ พิภพลงาม รองอธิการบดีทั่วไปและรักษาการแทนอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5



ตรวจ สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 3 ตามผลการสรรหาใน "ข่าวรวมข่าวเกษตร" ฉบับนี้

มธ.จัดอบรม * ต่อจากหน้า 1
ผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2532 โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้งภาคีรัฐบาลและเอกชน

"การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในด้านการพูด การวางตัวในสังคม ตลอดจนงานการแต่งกาย ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่การแข่งขันทันทีในเทศกาลแรงงานต่อไป"

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2532 ค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท (ค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญ) สมัครได้ที่แผนกบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. หรือสมัครทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์กลางอ.ต.จ. จำนวน 610 บาท ถึง คุณโสภกา ชานีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.3180888, 3180054

แพ ย.อ.สมว. * ต่อจากหน้า 1

25 วรรคสอง แห่งข้อบังคับดังกล่าว โดยต้องมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร คือ (1) ประธานสภา (2) รองประธานสภาคนที่หนึ่ง (3) รองประธานสภาคนที่สอง (4) เลขาธิการสภา (5) รองเลขาธิการสภา (6) ผู้ตรวจสภานิติบัญญัติ (7) กรรมการฝ่ายวิชาการและการศึกษา (8) กรรมการฝ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ และ (9) กรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อนำเสนออธิการบดี เพื่อลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป

จาก..บรรณาธิการ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ในด้านวิชาการ นักศึกษาจะได้รับความรู้ต่างๆ ตามสาขาวิชาที่ได้เรียน มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษาโดยการทดสอบ

เฉลี่ยอีกเพียง 4 วันเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะได้จัดให้มีการสอบซ่อมประจำภาค 1/2531 ซึ่งในการสอบซ่อมครั้งนี้มีนักศึกษาหลายรายเป็นสอบประมาณ 1 แสนคนเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นโยบายการสอบซ่อมของมหาวิทยาลัยสนองความต้องการของนักศึกษา ดังในนักศึกษาจึงควรใช้ความพยายามในการดูหนังสือหรือเตรียมตัวสอบให้มากขึ้น และขอให้นักศึกษาทำข้อสอบด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้สอบได้ผลสัมฤทธิ์ปรารถนา

ความสำเร็จอยู่ที่คน ถ้ามีความพยายาม

ในด้านประสบการณ์ชีวิต นักศึกษาจะได้ฝึกการทำงานร่วมกันในสังคม ตลอดจนจะมีการเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และ กรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ส.ม.ร.)

หวังนี้ (24 ม.ค. 32) อย่าลืมไปเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ส.ม.ร. การเลือกตั้งมีทั้งผู้แพ้และชนะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามอย่ามีใจไปหลงใหล หรือเสียใจ ขอให้ยึดหลักที่ว่า

มีลูกก็เดือนลาก มีอกก็เดือนย

ข้อดีคือขอให้ดูหนังสือเตรียมตัวสอบ และขอให้ขอสติในการสอบทุกคน

จบข่าว จากใจบรรณาธิการ

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 314 คน

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีระเบียบให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาที่มีผลการสอบได้เกรด ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตั้งใจเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการสอบไล่ ภาค 2/2530 ที่ผ่านมามีนักศึกษาผู้มีผลการสอบลำดับชั้น ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และผลการสอบได้ลำดับชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบฯ ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย จำนวน 314 คน นักศึกษาตรวจดูรายชื่อได้จาก สวป.

นักศึกษา 314 คน ดังกล่าว จะได้รับรางวัลเรียนดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2531 ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังกล่าวยื่นคำร้องขอหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ไปแสดงในการลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายหนังสือ

สำคัญและไม่รับรอง สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ขอให้นำหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคืน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2532

ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1 จำนวน 111,401 คน

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล แจ้งว่าการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2531 ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2532 มีนักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียนจำนวน 111,401 คน แยกตามคณะ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์	27,674 คน
คณะบริหารธุรกิจ	46,324 คน
คณะมนุษยศาสตร์	4,954 คน
คณะศึกษาศาสตร์	4,214 คน
คณะวิทยาศาสตร์	9,635 คน
คณะรัฐศาสตร์	12,578 คน
คณะเศรษฐศาสตร์	6,022 คน

สำหรับการสอบซ่อมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2532

ข่าวสำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 14

บัณฑิตรุ่นที่ 14 ที่ไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้มาติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ฝ่ายหนังสือสำคัญ อาคารสวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6 โดยให้นำหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมใบเสร็จสี่ชมพูขึ้นทะเบียนบัณฑิต 200 บาท มาด้วย ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ให้เขียนใบมอบเงินพร้อมทั้งมอบหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวและใบเสร็จ 200 บาท มาด้วย

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการภาพถ่ายในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อที่ บริษัทเทคนิคภาพถ่ายจำกัด 942/5 ถ. พระราม 4 แขวง ร.พ.จุฬารัตน์ เขต บางรัก กทม. โทร.233-3311

เปลื้องเทียนให้แสง
รวมคำแห่งให้ทาง



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tns. 3180900

(Signature)

(นายรอย หนอง)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ใบราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 17/2528
ป.ก.อ. 88000